

LEH KÓNRAÑ DỜP BỚTA PÓNDUM LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Pórlêh tìs cau ndai in, ở jai wă-dờp tui đơng gơrê mớ he, hỡ lah bớta iớh đờng tam rài kis kòn-bớrus he. Bớta pórlêh tìs hỡ sùm lớh hìu-bớnhă, jới-nòi, làng-bol he đê tam lớh tam lah bal.

Đổ lỗi cho người khác, không dám nhận trách nhiệm về mình, đó là một tật xấu lớn trong đời sống con người. Đó là căn nguyên của sự bất hòa tranh chấp trong gia đình, dòng tộc, thôn xóm của chúng ta.

Bớta tìs hỡ gớlik-gớs bớh sớnrờp, tũ mò-pàng kòn-bớrus he kis tam suờn Eden. *Tội đó đã có từ khi ông bà nguyên tổ còn trong vườn địa đàng.*

Tam tũ mò pàng kòn-bớrus lah ông Adam mớ mò Eva lớh tìs, pleh plai ở geh pleh, gen Yàng tus lùp ông Adam : Mi neh pleh plai Añ sớr mi ở geh pleh ở? Ông Adam pórlêh tìs đớ mò Eva: Tài bớh cau ùr Yàng neh ai añ in làng ớm bal, khai neh pớđơng añ in mớ añ neh sa. Tũ Yàng lùp mò Eva: Ñchi ai neh lớh taih? Cau ùr pórlêh tìs đớ kòn bớ in: Tài bớh bớ neh pớblăc añ gen añ neh sa.

Khi ông bà nguyên tổ phạm tội ăn trái cấm, Chúa hỏi ông Adam: Có phải con đã ăn trái mà Ta đã cấm ? Adam bèn đổ tội cho Evà: Người đàn bà mà Chúa đã mang đến cho con, đã hái đưa cho con và con đã ăn. Chúa liền hỏi Evà: Người đã làm gì? Bà liền đổ tội cho con rắn: Tại vì con rắn đã lừa dối con nên con đã ăn.

Krung be hỡ, ală tìs he neh lớh, he sùm pórlêh gớ đớ bớta ndai in: tài bớh bớta do, tài bớh bớta ne... Jớh ală công-nha tìs-glài he kong dờp, he sùm pórlêh tìs cau ndai in.

Cũng thế, ta thường đổ tội cho những lỗi lầm ta đã sai phạm vì lý do này, vì lý do kia, đáng lẽ ta phải chịu hậu quả, thì ta lại đổ cho người khác.

Ai Kớnrăñ Jesu, Bớtau tơnroh ală tìs dunia, mìnđ Khai ở pórlêh tìs cau ndai in. Khai ở lớh tìs mớya Khai tus mớ Joan Baptista be dừl nă cau tìs, wă yớu mớ bol dar dia, bol tung-kớñau, bol dri-tớlăr mớ jớh ală bol cau tìs ndai làng dờp bớta pớđum.

Chỉ có mình Chúa Giêsu, Đấng gánh tội trần gian, là không đổ tội cho người khác thôi. Ngài không hề phạm tội, nhưng đã đến với Gioan Tẩy Giả như một người tội

lỗi, ngài hòa mình với những người thu thuế, với phường trộm cắp, với bọn gái điếm và tất cả các tội lỗi khác để xin lãnh phép Rửa.

Kơnrãñ Jesu dờp bớta pớndum ở di tài bớh tìs Khai neh lớh, mớya tài bớh tìs dunia dề tàng khai kong wã dờp làng tớnroh. Kờñ tui-ớnờng tìs dunia dề, Khai kong tớr do chikal làng tớnroh tìs dunia.

Chúa Giêsu lãnh phép Rửa không vì tội Ngài phạm, nhưng vì tội của loài người mà ngài gánh lấy để đền thay. Vì để đền tội cho thế gian, Ngài đã chịu đóng đinh vào thánh giá.

Ở me bàp oh mi kờñ-gớboh, Kơnrãñ Jesu neh gớboh mớ he wã ngãn, tàng Khai kờñ tui-ớnờng tìs bol he dề, khai kis rớbah rớbừp ndrờm be he, Khai lớh broã ndrờm be he, Khai kong mrết-noat krung be he. Dãn Kơnrãñ dong he tớnpa wớl nùs tồ he dề, ngãn lah tớnpa wớl tìs tồm pớrlềh tìs cau ndai in tam rài kis bol he.

Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã chịu chết để đền thay tội lỗi chúng ta, đã sống nghèo khổ như chúng ta, đã lao động như chúng ta, đã chịu giá rét như chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi và chừa tội, nhất là chừa tội đổ lỗi cho người khác.

Lm. Fx. K'Brel